

เปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการหลักของสายการบินเอทีฮัด รีเจียนนอล ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์



- เครื่องบินของสายการบินเอทีฮัด รีเจียนนอลเปิดตัวเป็นครั้งแรกในซูริค
- มีการเพิ่มเส้นทางบินใหม่อีก 34 ปลายทางเพื่อให้ นักเดินทางมีทางเลือกมากขึ้น
- มีการเพิ่มเที่ยวบินในการให้บริการไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว และการสร้างอาชีพ



ศูนย์ปฏิบัติการหลักสายการบินเอทีฮัด รีเจียนนอล ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วที่ซูริค โดยได้มีการปรับปรุง การเชื่อมต่อการเดินทางในระดับภูมิภาค และระหว่างประเทศสำหรับการเดินทางในยุโรป

การสร้างความร่วมมือของสายการบินเอทีฮัดกับผู้ให้บริการระดับชาติยูเออี จะทำให้สายการบินดาร์วินประจำประเทศ สวิตเซอร์แลนด์เข้ามาดูแลการดำเนินงาน โดยสายการบินดาร์วินมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองลูกาโน และมีศูนย์กลางที่สำคัญอยู่ที่เมืองเจนีวา

เครื่องบินลำแรกจะมีตราสัญลักษณ์ใหม่ของ “เอทีฮัด รีเจียนนอล” ประกอบด้วยที่นั่งจำนวน 50 ที่นั่ง โดยการใช้ ผู้ปฏิบัติงาน 2000 มีการตกแต่งภายในของห้องโดยสารใหม่ และชุดเครื่องแบบใหม่ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

ซึ่งได้จัดงานเปิดตัวให้กับสื่อมวลชนได้ชมไปเรียบร้อยแล้วที่สนามบินซูริค พร้อมกับเปิดตัวเครื่องบินแอร์บัส รุ่น A330-300 ไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งในช่วงเย็นของวันงานบรรดาแขกวีไอพีได้เข้าไปร่วมงานเลี้ยงรับรองที่โรงแรมเดอะ โดลเดอร์ แกรนด์

ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน ปี 2557 ชุดเครื่องแบบใหม่ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะถูกนำมาใช้บนเครื่องบิน จำนวน 10 ลำ

มร. เจมส์ ไฮแกน ประธานและประธานกรรมการบริหารสายการบินเอทีฮัด อธิบายว่า กลยุทธ์ที่เราจะนำมาใช้กับเอ

ทีฮัต รีเจียนนอลก็คือ การสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งของสายการบินในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก

“เอทีฮัต รีเจียนนอล จะช่วยเพิ่มโอกาสในการที่จะเสริมสร้างเครือข่ายที่สำคัญในระดับภูมิภาค และเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วโลกของสายการบินเอทีฮัต

“เราจะเลือกพันธมิตรที่จะมาร่วมงานกับเรา เหมือนที่เราได้เป็นพันธมิตรกับสายการบิน ดาร์วิน ซึ่งเราได้ร่วมกันส่งมอบบริการที่โดดเด่นให้กับนักเดินทาง ให้มีทางเลือก และความสะดวกสบายที่มากขึ้น”

ตามที่ได้มีระเบียบการอนุมัติ สายการบินเอทีฮัตจะเข้าไปซื้อกิจการในสัดส่วนร้อยละ 33.3 ของสายการบินดาร์วิน สัญชาติสวิส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ผู้ถือหุ้นของสายการบินพันธมิตร และสายการบินดาร์วินจะกลายเป็นสมาชิกลำดับที่ 7 ของผู้ถือหุ้นสายการบินเอทีฮัต และเป็นหุ้นส่วนลำดับที่ 4 ในยุโรป

มร. มาริโอ เมอร์โล ประธานกรรมการบริหารของสายการบินดาร์วิน กล่าวว่า “เอทีฮัต รีเจียนนอล ถือเป็นข่าวที่ดีสำหรับนักเดินทาง และการค้าในภูมิภาคยุโรป เรามีกลยุทธ์ที่ชัดเจน และมีความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ในการที่จะสร้างสายการบินระดับภูมิภาคที่แข็งแกร่งเพื่อเชื่อมต่อไปยังเมืองต่าง ๆ ในยุโรป และศูนย์กลางในส่วนภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายทั่วโลกของสายการบินเอทีฮัต

“สิ่งที่ทำให้เอทีฮัต รีเจียนนอลมีความพิเศษ คือ วิธีการดำเนินงานของสายการบินเอทีฮัต และกลยุทธ์ของพันธมิตรผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะ แอร์เบอร์ลิน และแอร์เซอร์เบีย ที่สามารถป้อนผู้โดยสารเข้าสู่เครือข่ายในระดับภูมิภาคได้

“เราคาดหวังว่าเอทีฮัต รีเจียนนอลจะมีการขยายตัวมากกว่านี้ เพราะจะสามารถช่วยสร้างอาชีพได้มากขึ้นทั้งในประเทศ และช่วยเพิ่มโอกาสการสร้างอาชีพในอนาคตหากมีการเชื่อมต่อกับตลาดระดับภูมิภาค”

เอทีฮัต รีเจียนนอล จะดำเนินงานโดยสายการบินดาร์วิน ซึ่งในปัจจุบันได้ให้บริการเที่ยวบินตลอดทั้งปีไปยัง 15 ปลายทางในยุโรปโดยการใช้ฝูงบินชาบ 2000 เทอร์โบพรอพ โดยในกลางปี 2557 จะมีการเพิ่มเที่ยวบินเป็น 2 เที่ยวบินไปยัง 35 เส้นทาง (โปรดดูตารางที่ 1)

สิ่งต่างๆ เหล่านี้ เครือข่ายของเอทีฮัต รีเจียนนอลจะมีเกตเวย์ในยุโรปจำนวน 7 เกตเวย์ ที่จะให้บริการโดยสายการบินเอทีฮัต ประกอบด้วย เจนีวา อัมสเตอร์ดัม ปารีส ดุสเซลดอร์ฟ เบลเกรด ซูริก (จะเริ่มในเดือนมิถุนายน ปี 2557) และโรม (จะเริ่มในเดือนกรกฎาคม ปี 2557)

เครือข่ายเอทีฮัต รีเจียนนอลจะเชื่อมต่อไปยังแอร์เบอร์ลิน ในกรุงเบอร์ลิน ดุสเซลดอร์ฟ และซูริก ซึ่งจะให้บริการเชื่อมต่อเส้นทางไปยังจุดหมายปลายทางในยุโรป และอเมริกาเหนือ

ตามที่ได้มีระเบียบการอนุมัติ ความร่วมมือนี้ยังทำให้มีการขยายการทำสัญญาข้อตกลงในการใช้เที่ยวบินร่วมกัน ในช่วงแรกสายการบินเอทีฮัต จะใช้รหัส EY ใน 16 เส้นทางที่ดำเนินงานโดยสายการบินดาร์วิน (โปรดดูตารางที่ 2)

นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ โดยสายการบินดาร์วินจะใช้โปรแกรมเอทีฮัต เกสต์ โรยัลตี้

สายการบินเอทีฮัตยังถือหุ้นลงทุนในสายการบินต่าง ๆ ดังนี้ แอร์เบอร์ลินในสัดส่วนร้อยละ 29 แอร์ซีเซลเรสในสัดส่วนร้อยละ 40 สายการบินเวอร์จินออสเตรเลียในสัดส่วนร้อยละ 19.9 แอร์ลิงกัสนในสัดส่วนร้อยละ 3 และในอินเดียเจ็ทแอร์เวย์ร้อยละ 24 โดยสายการบินเอทีฮัตจะเข้าไปซื้อกิจการในสัดส่วนร้อยละ 49 ของแอร์เซอร์เบียในเดือนมกราคม ปี 2557

สายการบินเอทีฮัต และสายการบินอีก 7 สายการบินจะร่วมกันให้บริการเที่ยวบินเกือบ 400 เส้นทาง ด้วยเครื่องบินมากกว่า 500 ลำ ซึ่งในปี 2556 มีผู้โดยสารมาใช้บริการรวมมากกว่า 80.5 ล้านคน ซึ่งความสำเร็จนี้เกิดจากความร่วมมือกันของสายการบินขนาดใหญ่ในยุโรป

ตารางที่ 1. เส้นทางใหม่ที่บินตรง

เอทิฮัด รีเจียนนอล เส้นทางตรงที่จะนำเสนอโดยสายการบินดาร์วิน:	
กุมภาพันธ์ 2557: <ul style="list-style-type: none">• สตูดการ์ท เมษายน 2557: <ul style="list-style-type: none">• ดุสเซิลดอร์ฟ• ลอนดอนซิตี• เบอร์ลิน• ฟอซนนาน• วรอตสวัฟ• ซูริค• ตูลูส• ตีรานา• ซาเกร็บ	พฤษภาคม 2557: <ul style="list-style-type: none">• เบลเกรด• ตูริน มิถุนายน 2557: <ul style="list-style-type: none">• บอร์กโดซ์• มาร์เซย์• แนนเทส• ลินซ์• กราช• ลียง• เวโรนา

ตารางที่ 2. เส้นทางของข้อตกลงในการใช้เที่ยวบินร่วมกัน

<p>ตามที่ได้มีระเบียบการอนุมัติ สายการบินเอทิฮัดจะใช้รหัส EY ใน 16 เส้นทางที่ดำเนินงานโดยสายการบินดาร์วิน:</p> <ul style="list-style-type: none">• จากอัมสเตอร์ดัม และปารีส ไปเคมบริดจ์• จากดุสเซิลดอร์ฟ ไปลอนดอน ซิตี และเบอร์ลิน• จากเจนีวา ไปลูกาโน เคมบริดจ์ โรม สตูดการ์ท ซูริค วาเลนเซีย เบลเกรด และไอบีซ่า• จากโรม ไปตีรานา และเจนีวา• จากเบอร์ลิน ไปฟอซนนาน และวรอตสวัฟ

เกี่ยวกับสายการบินเอทิฮัด

สายการบินเอทิฮัด เป็นสายการบินแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มให้บริการครั้งแรกในปีพ.ศ. 2546 และในปี พ.ศ. 2555 ได้ให้บริการแก่ผู้โดยสารถึง 10.3 ล้านคน จากฐานการบิน ณ สนามบินนานาชาติอาบูดาบี ปัจจุบันสายการบินเอทิฮัดให้บริการเที่ยวบิน 94 เมืองจุดหมายปลายทาง ครอบคลุมตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรป เอเชีย ออสเตรเลีย และอเมริกา ด้วยเครื่องบินแอร์บัสและโบอิงจำนวน 78 ลำ และอีกกว่า 80 ลำอยู่ในขั้นตอนการสั่งซื้อ ประกอบไปด้วยเครื่องบินโดยสารโบอิง 787-9 ดรีมไลเนอร์จำนวน 41 ลำ และเครื่องบินโดยสารที่ใหญ่ที่สุดอย่างเครื่องบินแอร์บัส เอ380 จำนวน 10 ลำ ทั้งนี้สายการบินเอทิฮัดยังได้เข้าถือครองหุ้นในสายการบินแอร์เบอร์ลิน สายการบินแอร์เซเชลส์ สายการบินเวอร์จิน ออสเตรเลีย สายการบินแอร์ลิงกัส และรอการอนุมัติกรรมสิทธิ์ถือครองหุ้น 24 เปอร์เซ็นต์ในสายการบินเจ็ท แอร์เวย์ของประเทศอินเดีย นอกจากนี้ ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 สายการบินเอทิฮัดจะเข้าถือครองหุ้น 49 เปอร์เซ็นต์ในสายการบินแอร์เซอร์เบีย ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายการบินเอทิฮัดได้ที่ www.etihad.com

เกี่ยวกับสายการบินดาร์วิน

สายการบินดาร์วินเป็นชาวสวิสที่ใช้ผู้ให้บริการระดับภูมิภาคที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 และให้บริการช่วงของตลาดรองที่สำคัญในยุโรป สายการบินดาร์วินให้บริการใน 2 ระดับคลาส ด้วยฝูงบินแบบ 50 ที่นั่ง โดยใช้ฝูงบินชาบ 2000 เทอร์โบพรอพจากอิตาลีได้ไปที่สหราชอาณาจักร ศูนย์กลางของสายการบินดาร์วินอยู่ที่เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายการบินดาร์วินได้ที่ www.darwinairline.com